



Tuần Báo Vô Vi

23 tháng 2 năm 2025

Số 748

Email: tuanbaovovi@gmail.com

Website: www.voviphatphap.org

Tuần này :

- Mục Bé Tám
- Lời Vàng Tiếng Ngọc
- Hương Tâm
- Thi Ca của Đức Thầy
- Bên Đèn Đọc Sách

Tờ báo hàng tuần của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phục vụ cho bạn đạo Vô Vi thế giới

Mục Bé Tám

Copyright by Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,
Bé Tám



Phần câu hỏi dành cho buổi sinh hoạt “Mục Bé Tám”:

- 1) Tu sao mới gọi là tu đạt ?
- 2) Những người hành sai đổ lỗi cho Vô Vi có tội không ?
- 3) Sự bộc phát tự đáy lòng do đâu mà có ?
- 4) Sự tán thưởng tự trong đáy lòng do đâu mà có ?
- 5) Tại sao làm người đầy đủ sức khỏe đến lúc cũng phải bỏ xác ra đi ?
- 6) Người đời hay phê phán và thị phi thì sao ?
- 7) Quán Âm là sao ?

Copyright © Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên & VÔ VI. All rights reserved.

<p>1) Montréal, 27/09/97 3:05 AM</p> <p>Hỏi: <i>Tu sao mới gọi là tu đạt ?</i></p> <p>Đáp: Thưa tu chịu nhịn nhục trong khiêm nhường và xây dựng mới thật là người tu.</p> <p>Kệ :</p> <p style="padding-left: 40px;">Tu tâm giải quyết chẳng mê mù Tiến hóa thâm sâu hồn tiến tu Quyết chí không lùi trong mọi cảnh Thành tâm tiến hóa chẳng khờ ngu.</p>	<p>2) Montréal, 28/09/97 2:25 AM</p> <p>Hỏi: <i>Những người hành sai đổ lỗi cho Vô Vi có tội không ?</i></p> <p>Đáp: Thưa hành sai và đổ lỗi cho Vô Vi là thật sự tạo tội cho chính mình. Vô Vi có trật tự từ : niệם Phật cho đến hành pháp đều chỉ dẫn rất rành mạch. Người nào hành thêm hay bớt đều ngược lại phương pháp đã chỉ dẫn, nghịch thiên khùng uẩn và không tiến.</p> <p>Kệ :</p> <p style="padding-left: 40px;">Tu không thành thật tự giam thân Pháp giới không thông gieo loạn động Khó tiến khó tu không tiến bước Thực hành chất phác chuyện chuyên cần.</p>
<p>3) Montréal, 29/09/97 3:35 AM</p> <p>Hỏi: <i>Sự bộc phát tự đáy lòng do đâu mà có ?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự bộc phát từ đáy lòng do sự thanh hay trước của đối phương thu hút trong bất ngờ không thể lường trước được. Người tu thường xuyên niệם Phật giải nghiệp tâm rất khó có trường hợp đó xảy ra. Cho nên tu chơn tránh được rất nhiều tai nạn là vậy, rất cần thực hành chứ không cần lý thuyết.</p> <p>Kệ :</p> <p style="padding-left: 40px;">Nam mô giải tỏa tự phân hành Trì trệ do tâm hướng cạnh tranh Quy hội chơn hồn tâm thức giác Triển miên học hỏi tự mình thanh.</p>	<p>4) Montréal, 30/09/97 4:25 AM</p> <p>Hỏi: <i>Sự tán thưởng tự trong đáy lòng do đâu mà có?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự tán thưởng do sự chung phát triển, tâm tư của mọi người là một, tán thành việc làm cho chung trong tinh thần xây dựng.</p> <p>Kệ :</p> <p style="padding-left: 40px;">Thực hành chất phác chẳng người dung Chung cội chung nguồn tự phát ung Quyết chí tu tâm không bỏ ngỡ Vui hành chất phác tiên từ tăng.</p>
<p>5) Montréal, 01/10/97 4:35 AM</p> <p>Hỏi: <i>Tại sao làm người đầy đủ sức khỏe đến lúc cũng phải bỏ xác ra đi ?</i></p> <p>Đáp: Thưa những gì của trời đất sắp đặt lúc sanh cũng như lúc tử cũng phải đúng giờ đúng giấc của nó, không có một ai cầu nguyện mà thành sự được.</p> <p>Kệ :</p> <p style="padding-left: 40px;">Học xong phải tiến khắp nơi nơi Nhân quả tâm linh rất tuyệt vời Chuyển hóa không ngừng trong ý thức Sống vui sống khỏe vẫn hợp thời.</p>	<p>6) Montréal, 02/10/97 5:15 AM</p> <p>Hỏi: <i>Người đời hay phê phán và thị phi thì sao ?</i></p> <p>Đáp: Người đời hay phê phán thị phi nhưng suốt một cuộc đời chỉ làm cho phần hồn gia tăng sự nặng trước và lo âu vì của cải tham dâm không lối thoát. Ngược lại người chịu tu thiên bằng lòng cảm mồm tự sửa, hướng về sự thanh cao xán lạn của trời đất mà tu, bớt sự quỵen rũ tình đời đen bạc thị phi, dốc lòng tu sửa, ăn năn sám hối, thật tâm thật tình dẹp bỏ sự hứa hẹn gian dối mà tự tu.</p> <p>Kệ :</p> <p style="padding-left: 40px;">Biết mình góc gác thật là ngu Tự sửa tự tu tự giải mù Mê loạn không còn tâm đạt pháp Hành thông tự đạt vĩa hồn du.</p>

7) Montréal, 03/10/97 7:30 AM

Hỏi: Quán Âm là sao ?

Đáp: Thừa Quán là thấy, Âm là âm thanh tâm tối than khổ và ước vọng của quần sanh, động lòng cứu độ, không khác gì người đi trước chỉ đường cho người đi sau, tự ăn năn sám hối tu sửa lấy chính họ tiến tới sự quân bình trong nội thức, chứ không phải muốn cầu xin lúc nào cũng được. Người đời tham lam mua vé số cũng cầu xin Quán Thế Âm Bồ Tát cho trúng số, may mắn trúng được tưởng lầm là Phật độ, tự tạo một tập quán xấu xí và lợi dụng, không sao thoát khỏi sự tham dâm, nếu không chịu dần thân tu sửa, thì nghiệp càng ngày càng nặng, không sao giải quyết được. Ngược lại hành giả Vô Vi hành pháp tự giải thì không sợ sự động chạm của tình đời đen bạc, thực hành mới thấy rõ diệu pháp của Đại Bi ra sao mà hành triển.

Kệ :

Thực hành giải quyết chẳng lo phiền
Mong ước chi chi cũng chẳng yên
Tạo loạn chính mình không lối thoát
Cơ Trời có thật tự hồn xuyên.

53 CHƠN KINH

Chơn Kinh 21

Còn siêu thanh tịnh thức tâm nhiều
Khó khổ không thanh thức tỉnh siêu
Trí ý thực hành trong tịnh giác
Tâm minh trí sáng học chơn điều



“Còn siêu thanh tịnh thức tâm nhiều”:
Tu là phải trở về với thanh tịnh. Mà muốn đạt tới thanh tịnh phải giải bỏ tất cả những trược khí trong nội tâm, nhiên hậu mới đạt được thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới hiểu được nhiều việc từ đâu đến rồi sẽ về đâu.

“Khó khổ không than phát triển siêu”:
Khó, khổ không bao giờ chúng ta than, chấp nhận, thực hành trong nhịn nhục, phát triển, thì mới thấy rõ siêu lý của Trời Đất.

“Trí ý thực hành trong tịnh giác”:
Dùng trí, dùng ý thực hành phát triển thì nó mới đạt tới tịnh và giác và hiểu được.

“Tâm minh trí sáng học chơn điều”:
Tâm chúng ta hiểu, trí chúng ta sáng, chúng ta học những đường lối ngay thẳng và không có gian xảo nữa. Tu tiến tới thanh tịnh mới thật là tu. Tu còn tọc mạch thị phi chuyện người này chuyện người kia, chê đạo này ghét đạo nọ

không phải là người tu. Người phá hoại không phải là người tu. Người xây dựng mới thật sự là người tu. Cho nên, chúng ta phải nhìn cảnh đời, cảnh phồn hoa mỹ lệ, xảo trá lường gạt rất nhiều cho nên có câu *“Thế gian đô thị giả”*. Nhưng mà thôn quê chất phác tuy rằng sống mái nhà tranh nhưng mà lúc nào cũng thật thà trong cái nguyên lý có có không không của Trời Đất, nhịn nhục mà tiến hóa. Cho nên người tu phải dẹp tất cả những phồn hoa, xảo trá trong nội tâm và trở về với thực chất của chính mình, càng sống thanh nhẹ hòa hợp với nguyên khí thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ mà sống, hưởng về ánh sáng siêu diệu của Bề Trên mà tiến mới thật là người tu. Nếu tu đọc lại những điều cũ của người trước là không phải tu. Tu làm sao phát triển được tâm thức của chính mình mới là tu, không phải nhai đi nhai lại chuyện cũ mà tu. Mà nhai không đúng những lời siêu diệu đó phải qua cơn khổ mới có, mà chúng ta sợ khổ và không muốn qua khổ và cầu xin cứu, chuyện đó là sai lầm gấp bội. Nếu chúng ta bằng lòng nhịn nhục sửa tiến thì dễ dãi.

Chúng ta nhìn thấy người Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại, tới xứ người trong cảnh bơ vơ thiếu thốn, tiếng nói không hòa hợp được, sự nhịn nhục cũng chưa có học được đầy đủ, đi làm cho

người ta họ chỉ có đề đầu mình, và kỳ thị mình, nhưng mà chúng ta không nuôi dưỡng cái tinh thần nhịn nhục làm sao chúng ta hiểu tận tường được? Sự cố gắng cao ngạo mạn của con người sẽ tự nó tiêu diệt nó mà chúng ta bình tâm nhịn nhục thực hành để tiến hóa, thấy rõ Thượng Đế gọi chúng ta xuống đây học nhịn nhục. Mỗi gia đình đều phải nhịn

nhục, mỗi người đều phải nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa, kể cả Tiên Phật thiếu nhịn nhục cũng đều thất bại thôi, nháy mắt rớt xuống địa ngục vì thiếu nhịn nhục và không phát triển được.

(còn tiếp)

Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên



Hướng Tâm

Kính Thông Báo: Kính xin quý bạn đạo thiên, niệm Phật hướng tâm cầu nguyện cho mẹ của bạn đạo Vương Thanh Sơn, bạn đạo Vương Thanh Phú là bạn đạo Bác VƯƠNG THIÊN TỬ (*BÁC TÁM*) sinh ngày 10 tháng 6 năm 1924, mất lúc 8:30 sáng thứ hai ngày 17 tháng 2 năm 2025 tại Renton, tiểu bang Washington, USA hưởng thọ 100 tuổi tây (*101 tuổi ta*), được siêu thăng tịnh độ.

Gia đình bạn đạo Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Phú chân thành cảm ơn quý bạn đạo.

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình.



Thi Ca của Đức Thầy

Sàigòn, ngày 29 tháng 08 năm 1971

Phật pháp khai thông điển tiến hòa
Trí tâm giao cảm dẹp xa hoa
Đồng thanh tương ứng chung hành tiến
Pháp lý Vô Vi điển Phật hòa.

Điển thanh xuất phát khỏi nhà,
Nơi nơi thông cảm mới là Vô Vi.
Tiến theo từ phút từ thì,
Sân si tự diệt cũng vì lo tu.
Đường đời tạm gác chuyện ngu,
Tu cho kỳ được vượt mù thế gian.
Khai thông thiên nhãn hợp bàn,
Cùng tiên cùng Phật dẹp màng giả tâm.
Tự lo phát triển truy tầm,
Tiền căn hậu quả ai làm tạo ra ?
Chính mình cũng chẳng thật thà,
Tự gây sân hận vậy mà lãng quên.
Đổ thừa thiên hạ tạo nên,
Chẳng lo tu luyện lập nền giải tâm.
Chỉ lo gây gỗ thì thâm,
Trầm ngâm uất hận càng làm càng sai.
Gắng công tu luyện đòi mài,
Điển thanh bố hóa rọi ngay thân hình.
Bên trong tỏ rõ chơn tình,
Bên ngoài xét thấy tạm hình giả tâm.
Vô Vi pháp lý phải tầm,
Ngày kia thấu đáo điển tâm hợp hòa.
Cảm thông nguyên lý gần xa,
Ngày ngày tự sửa lập đà tiến tu.

Luong Sĩ Hằng - Vi Kiên

NHÂN GIAN DU KÍ
THÁNH HIỀN ĐƯỜNG

Dịch Giả: *Đào Mộng Nam*

Nhân Gian Du Kí nguyên bản viết bằng chữ Nho do Thánh Hiền Đường ở Đài Trung thuộc Đài Loan phụ đồng. Trước tác đăng tải trên bán nguyệt san Thánh Hiền và ấn tống lần thứ nhất năm 1982. Hội Ái Hữu Vô Vi được phép phiên dịch năm 1982 và phổ biến năm 1984.



HỒI CHÍN (tiếp theo)

LỄ ĐẠO NHƯ KIM CHỈ NAM,
DẪN ĐƯỜNG CHÚNG SINH KHỎI MÊ ĐÁM
CÔNG XỬNG GIỒNG GIA ĐÌNH,
PHỤC VỤ TINH THẦN LÃN TU THÂN

...

Tế Phậ: Ngày nay khuynh hướng tải đạo của tạp chí Thánh Hiền Đường cũng có tác dụng chỉ dẫn cùng tiên đoán tương lai, nếu như chịu nghiên cứu học hỏi, sẽ tránh trở thành kẻ lỗ mãng ngu si, chẳng kể gì tới hậu quả sau này. Dem những hành động liễu ngộ hoa tường, say sưa truy lạc, gái đẹp lầu son, bạc bài hút sách, trộm cướp lừa đảo, gian dâm giết chóc thường xảy ra này so sánh với hành vi vượt biển không mang theo hải bàn, trèo non không theo dõi tin tức thời tiết của đài khí tượng nào có khác chi? Do đó, kẻ mắt sáng báo trước rằng, nếu hành động như trên sẽ có ngày gặp khốn quẩn cùng quả báo, khi đó ắt phải bồi hoàn tất cả những tội

lỗi đã gây ra, thì hẳn là có hối cũng không kịp.

Ý nghĩa của đạo giúp tâm trí ta sáng suốt để lựa chọn thật chính xác một con đường sống giữa vạn nẻo đường dẫn tới tương lai.

Thái Sinh: Xã hội ngày nay băng hoại rã rời, đôi khi có cảm tưởng như lạc vào mê hồn trận, tiến thoái lưỡng nan.

Tế Phậ: Không khó, không khó, chỉ cần có cái địa đồ mê hồn trận, rồi theo đó tìm lối thoát thân, há chẳng dễ dàng sao?

Thái Sinh: Thưa, kiếm đâu ra địa đồ?

Tế Phậ: Ha ha, ta sẽ cung cấp cho.

Thái Sinh: Vâng vâng, làm sao vẽ ngay được địa đồ.

Tế Phậ: Trò ngoan trả lời rất đúng, bây giờ bắt đầu đạo cõi nhân gian ngay, mau lên tòa sen.

Thái Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường.

Tế Phậ: Đời mạt kiếp, buôn bán phát tài, mọi người làm lụng vất vả nhưng chẳng được vui, có kẻ làm việc để cho khuây khỏa, có kẻ làm việc vẫn cảm thấy chán nản. Bữa nay lấy sự làm việc để làm đề tài phỏng vấn.

Thái Sinh: Thưa, phỏng vấn sự làm việc như thế nào?

Tế Phậ: Tới lúc đó con sẽ rõ.

Thái Sinh: Thưa vâng.

Tế Phậ: Đã tới nơi, con có thể mở mắt ra.

Thái Sinh: Công xưởng phía trước đèn bật sáng choang, giống như đang hoạt động.

Tế Phậ: Đó là xưởng may quần áo, đêm nay tới đó phỏng vấn.

Thái Sinh: Phòng bên trái của xưởng có bốn thanh niên, giống như đang cắt vải, bên cạnh bàn cắt may có ba bốn phụ nữ đang thũ đồ, phòng phía phải của xưởng, kể cả

hai bên trái phải, có hàng trăm công nhân, phần lớn đang ngồi trước máy chăm chỉ may đồ, có một vài người lo kiểm soát về phẩm chất. Tiếng người nói ồn ào, tiếng máy chạy ầm ĩ, lại còn có vài nữ nhân viên giảng giải, đôn đốc công việc, tiếng nói nghe lanh lảnh hoai, không biết có ai nghe rõ chẳng, hay là có nghe mà nghe chẳng nổi.

Tế Phậ: Ha ha, "Lời của tâm chuyển tiếng, tiếng của tâm chuyển lời" (*Tâm ngữ truyền thanh, tâm thanh truyền ngữ*) ngại người nghe nổi hay không nổi là sai, chỉ cần lễ độ gặt đầu bày tỏ nỗi hân hoan, người nghe hẳn hài lòng, cả hai đều rất vui vẻ, như vậy, há chẳng hay sao?

Thái Sinh: Ha ha lời dạy của ân sư quá siêu diệu, đó chính là công phu của đạo, tai thanh tịnh không nghe những lời thị phi, nói này nói nọ cũng không thanh tịnh... (*Thái Sinh về nghĩ ngợi*). Ân sư bữa nay đưa con tới đây, dường như có điểm khó khăn không thuận lợi.

(còn tiếp)

